

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả khảo sát theo đơn kiến nghị của công dân**

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 06/HĐND-VP ngày 01/4/2022 về việc giao khảo sát nắm thông tin liên quan đến đơn thư của công dân; ngày 13/4/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi trao đổi trực tiếp với bà Liêu Thị Phương, trú tại thôn Bản Làn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn; khảo sát thực địa; làm việc với lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn, lãnh đạo UBND xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn và một số công chức có liên quan. Tham gia khảo sát với Ban Pháp chế HĐND tỉnh có đại diện Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn.

Qua khảo sát thu thập thông tin, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả khảo sát như sau:

**1. Tóm tắt nội dung đơn thư**

Đơn cho biết hộ gia đình ông Triệu Văn Tài, cùng trú tại thôn Bản Làn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn xả thải xuống ruộng của gia đình bà Phương. Gia đình bà đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Bà Phương cho rằng quá trình giải quyết của các cấp chính quyền có sự dùn dẩy dẫn đến vụ việc kéo dài.

**2. Kết quả khảo sát**

Để nắm cụ thể thông tin vụ việc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tới gia đình của bà Liêu Thị Phương để trao đổi, làm rõ những nội dung theo đơn đề nghị của bà. Qua trao đổi, bà Phương cho biết: Thửa đất số 201, tờ bản đồ số 59 của gia đình bà Phương được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014; có nguồn gốc là được họ hàng tặng cho để sử dụng với diện tích 994m<sup>2</sup>; có vị trí liền ngay sau nhà ở của gia đình bà. Thời gian đầu, gia đình bà có canh tác trồng lúa trên mảnh đất đó, nhưng hiện nay, do bận buôn bán nên thửa đất đang bỏ không. Việc xả thải của hộ gia đình ông Tài đã xảy ra từ năm 2016 gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Gia đình bà đã có ý kiến với các cơ quan: UBND xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, UBND huyện Chợ Đồn, Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Chợ Đồn... Mặc dù các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết nhưng chưa triệt để; hiện nay hộ gia đình ông Tài vẫn xả thải xuống ruộng của gia đình bà.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đến thực địa tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 59 của gia đình bà Phương và xem xét việc xả thải của hộ gia đình ông Tài.

Hiện trạng cho thấy, phần ruộng của gia đình bà Phương có vị trí thấp, trải dài qua phía sau nhà của các hộ gia đình lân cận. Gia đình ông Tài có đường ống dẫn nước thải cao so với phần đất ruộng của gia đình bà Phương. Cạnh vị trí đầu ống dẫn nước thải có 02 ống dẫn bằng cao su chạy dọc ruộng của bà Phương, trong đó có 01 ống chạy dài qua cả phần ruộng của hộ gia đình khác; tuy nhiên phần đầu của cả 02 ống hiện nay đều không được nối vào bất kỳ ống xả thải nào. Bà Phương cho biết, cả 02 ống hiện nay đều không sử dụng, trong đó có 01 ống của hộ gia đình ông Tài đã sử dụng một thời gian ngắn để dẫn nước thải không xả vào ruộng của bà Phương, nhưng đến nay thì ống đã hỏng. Đoàn khảo sát đã xem xét cụ thể vị trí thửa đất và các phương án khắc phục.

Làm việc tại UBND xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, đại diện lãnh đạo UBND xã đã thông tin về quá trình tiếp nhận, giải quyết ý kiến, đơn thư của bà Phương. Theo đó, việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết đơn của bà Phương đều được công chức xã vào sổ, kiểm tra, xác minh thực địa, mời các hộ gia đình và các thành phần có liên quan để tuyên truyền, vận động, bàn bạc phương án khắc phục (*Dẫn ống xả thải khỏi khu vực ruộng của bà Phương; đào hố xả thải tại thửa đất số 202, tờ bản đồ số 59 do UBND xã Phương Viên quản lý...*). Tuy nhiên, qua các buổi làm việc, hộ gia đình bà Phương, hộ gia đình ông Tài và các hộ liền kề không thống nhất được các biện pháp để xử lý, khắc phục.

### **3. Một số nhận xét**

Từ các thông tin nắm được qua khảo sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có một số nhận xét như sau:

Thực tế, tại thời điểm khảo sát, có việc nước thải bề phốt của hộ gia đình ông Triệu Văn Tài nhỏ giọt xuống phần đất cạnh ruộng của bà Phương (*Nước thải sinh hoạt đã được gia đình ông Tài xả ra cống phía trước nhà, dọc tuyến đường DT254*).

Nội dung đơn phản ánh quá trình giải quyết của các cấp chính quyền có sự đùn đẩy dẫn đến vụ việc kéo dài là chưa đúng. Qua nghiên cứu các văn bản, tài liệu thu thập được, Ban Pháp chế nhận thấy, sau khi có ý kiến, kiến nghị, đơn thư của bà Phương gửi đến hoặc các cơ quan chuyển đơn đến, các cấp chính quyền (*xã, huyện*) đã tham gia giải quyết nhiều lần<sup>1</sup> nhưng vụ việc chưa thể giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân chủ yếu là do không thỏa thuận, thống nhất được phương án xử lý, khắc phục giữa các bên.

Năm 2017, gia đình bà Phương và gia đình ông Tài đã xảy ra tranh chấp phần diện tích đất ruộng và quyền cấp, thoát nước. Vụ việc đã được hai gia đình thống nhất giải quyết và đã được Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn ban hành Quyết định số 01/2017/QĐST-DS ngày 12/01/2017 công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Trong đó có nêu: “*Ông Triệu Văn Tài có trách nhiệm nối dài tiếp đường ống xả thải sinh hoạt của nhà ông Tài để nước không rò rỉ và chảy xuống*

---

<sup>1</sup> Biên bản làm việc ngày 15/11/2019 các hộ giáp ranh thống nhất việc cắm mốc ranh giới phần ruộng của gia đình bà Phương; không xả nước thải, rác thải xuống ruộng hộ bà Phương; Biên bản làm việc ngày 11/3/2022 bàn về các phương án khắc phục việc xả nước thải;...

*ruộng của chị Liêu Thị Phương*”. Trên thực tế, kế tiếp ruộng của bà Phương là ruộng của các hộ gia đình khác, do đó, thỏa thuận này cũng có yếu tố khó thực hiện. Theo biên bản giải quyết thi hành án tháng 5/2019 thì hai bên gia đình đã thống nhất và thực hiện thi hành án xong. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, bà Phương tiếp tục có đơn, thư đề nghị các cấp xem xét, giải quyết.

UBND huyện Chợ Đồn đã có các văn bản đề nghị UBND xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn xem xét, giải quyết; tuyên truyền vận động các hộ gia đình thỏa thuận, thống nhất phương án xử lý dứt điểm<sup>2</sup>. UBND xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, trao đổi, thảo luận về các phương án xử lý, khắc phục, nhưng hướng khắc phục xử lý chưa được các bên (*hộ gia đình bà Phương, ông Tài và các hộ liền kề*) thống nhất để thực hiện.

Mặc dù, UBND huyện, đặc biệt là UBND xã đã thực hiện nhiều nội dung công việc, nhằm giải quyết kiến nghị, phản ánh; tuy nhiên, trong quá trình làm việc, cần giải thích rõ, cụ thể về quan hệ pháp luật hiện đang tranh chấp, quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định pháp luật và giải thích có hay không có việc vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan.

#### **4. Kiến nghị**

Qua khảo sát, Ban Pháp chế đề nghị Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị:

##### **4.1. Đối với UBND huyện Chợ Đồn**

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, phối hợp với UBND xã Phương Viên trong tuyên truyền, vận động, cần giải thích rõ về quan hệ pháp luật hiện đang tranh chấp, quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định pháp luật, để người dân rõ, thông suốt trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Chỉ đạo UBND xã Phương Viên tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đất đai và lĩnh vực bảo vệ môi trường, cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, đặc biệt là trong một số lĩnh vực dễ phát sinh vướng mắc.

##### **4.2. Đối với UBND xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn**

- Phát huy vai trò hoạt động hòa giải cơ sở, vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương, vận dụng quy định pháp luật về dân sự, pháp luật về bảo vệ môi trường và quy ước thôn để tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục các bên đạt được sự thống nhất trong giải quyết vụ việc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các bên yên tâm lao động, sản xuất.

- Tập trung tuyên truyền, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật để người dân rõ, thông suốt trong thực hiện quyền và

---

<sup>2</sup> Công văn số 112/UBND-TTr ngày 24/11/2021 về việc xem xét, giải quyết đề nghị của công dân; Công văn số 17/UBND-VP ngày 19/01/2022 về việc chuyển đơn của công dân.

nghĩa vụ của mình, cũng như đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

- Thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn thôn Bản Làn nói riêng và trên địa bàn xã Phương Viên nói chung để người dân hiểu, tuân thủ, tránh đơn thư vượt cấp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; tăng cường các hoạt động tại địa bàn, cơ sở để thăm nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời báo cáo, phản ánh những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Trên đây là kết quả khảo sát theo đơn kiến nghị của công dân, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng CT HĐND;
- Lưu VT, HS.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Hương**